

CORE

Chương Trình Tự Chủ Phục Hồi Sức Khỏe Cộng Đồng

Các giai đoạn điều trị

Trọng tâm của mô hình theo giai đoạn là quý vị có thể chuyển sang mức độ dịch vụ thấp hơn theo thời gian sau khi có những cải thiện về chức năng và hỗ trợ tự nhiên của khách hàng. Mức độ dịch vụ có thể tăng hoặc giảm bất kỳ lúc nào tùy theo nhu cầu của khách hàng. Mọi quyết định tăng hoặc giảm dịch vụ được thực hiện theo sự thỏa thuận với khách hàng và dựa trên lý luận hồ sơ sức khỏe điện tử của khách hàng. Các dịch vụ sẽ được cung cấp tại gia đình, cộng đồng hoặc văn phòng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Giai Đoạn Tham Gia & Lập Kế Hoạch

Mô Tả: Trong giai đoạn này, nhân viên dịch vụ trực tiếp bắt đầu tham gia và xây dựng mối quan hệ trong khi thu thập Giấy Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin, đánh giá thông tin từ khách hàng, cũng như thông tin bổ sung từ các nguồn hỗ trợ tự nhiên và các hệ thống liên quan để bắt đầu quy trình giới thiệu và liên kết dựa trên nhu cầu cơ bản và tức thời. Sau khi hoàn thành đánh giá toàn diện về tâm sinh lý xã hội, Kế Hoạch Điều Trị Khách Hàng được xây dựng với sự cộng tác của khách hàng và các hỗ trợ tự nhiên đã được xác định.

Liên Hệ: Tối thiểu, 1 lần mỗi tuần và tối đa nhiều lần mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần nếu cần để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần nhằm mục đích ổn định.

Dịch Vụ: Tham gia, đánh giá, xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch an toàn và giám sát kế hoạch an toàn.

Giai Đoạn Giám Sát và Thích Ứng

Mô Tả: Trong giai đoạn này, nhân viên dịch vụ trực tiếp giám sát tiến độ theo Kế Hoạch Điều Trị Khách Hàng và thực hiện các điều chỉnh hoặc sửa đổi cho từng cá nhân khi cần thiết để hỗ trợ tiến độ đạt được các mục tiêu của kế hoạch. Nhà cung cấp CORE sẽ gặp gỡ khách hàng thường xuyên và các hỗ trợ tự nhiên để ghi nhận các tầm quan trọng và kỷ niệm những thành công, giải quyết vấn đề thách thức, đồng thời đảm bảo khách hàng và các thành viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế Hoạch Điều Trị Khách Hàng. Mức độ dịch vụ có thể tăng lên để ổn định khi cần thiết.

Liên Hệ: Tối thiểu 30 phút mỗi tuần để cung cấp các dịch vụ Sức Khỏe Tâm Thần nhằm mục đích ổn định liên tục và tiến triển trong quá trình hồi phục.

Dịch Vụ: Phục hồi các kỹ năng xã hội cho cá nhân và nhóm để xây dựng kỹ năng, tăng cường mối quan hệ và kết nối cộng đồng, quản lý ca bệnh, giám sát kế hoạch an toàn và bất kỳ dịch vụ nào khác hầu hỗ trợ sức khỏe và sự phục hồi.

Giai Đoạn Chuyển Tiếp

Mô Tả: Trong Giai Đoạn Chuyển Tiếp, khách hàng có vai trò tích cực hơn và Kế Hoạch Chuyển Tiếp được xây dựng sẽ đảm bảo cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để chuyển tiếp xuống cấp độ chăm sóc thấp hơn. Mức độ dịch vụ có thể tăng lên để ổn định khi cần thiết.

Liên Hệ: Ít nhất, 30 phút mỗi tháng để cung cấp các dịch vụ Sức Khỏe Tâm Thần nhằm mục đích sẵn sàng chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển tiếp không được quá 3 tháng nếu không có tài liệu, giấy tờ lâm sàng.

Dịch Vụ: Quản lý ca bệnh hỗ trợ lập kế hoạch xuất viện từ Kế Hoạch Sức Khỏe Tâm Thần đến cấp độ chăm sóc thấp hơn, chẳng hạn như Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng CORE, Kế Hoạch Chăm Sóc Có Quản Lý và/hoặc các nguồn lực cộng đồng khác dựa trên nhu cầu.